



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>การหาเสียงแบบดุดเดือด ผลสำรวจของแฮร์ริส ที่ทำให้แก่มาคมจิตแพทย์อเมริกัน พบว่า ชาวอเมริกันกว่าครึ่ง รู้สึกเครียดกับ การหาเสียงแบบดุดเดือด ด้าน รอเบิร์ต ไบรท์ จิตแพทย์ในรัฐแอริโซนา กล่าวว่า ชาวอเมริกันไม่เคยอยู่ในภาวะ ปริวิตกแบบนี้มาก่อน นับจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 หรือวิกฤติการเงินครั้งใหญ่ ด้วยภาพและคำเหล่านี้ ก่อความรู้สึกว่าผู้หญิงไม่มีความปลอดภัย ความรู้สึกกลัว หวาดผวา จนเป็นฝันร้าย สมาคมจิตแพทย์อเมริกาแนะนำ ไม่ว่าจะหาเสียงจะหตุ และมืดมน และผลเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายนนี้จะออกมาเป็นอย่างไร ชีวิตต้องดำเนินต่อไป</p>	-	-
นานาชาติ	<p>'ตะกั่ว' ทำเด็กเอื้อปีละ6แสน นางมาเรีย ไนร่า ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้ระดมความร่วมมือจากรัฐบาลหลายประเทศ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกออกกฎหมายควบคุมการใช้สารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคารภายในปี 2563 เพื่อจำกัดความสูญเสียของสังคมและงบประมาณประเทศจากการแบกรับปัญหาความเจ็บป่วยและความพิการทางสมอง ของเด็กจากพิษตะกั่ว"การได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของคนได้ โดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งที่ทุกวันนี้การผลิตสีทาอาคารไม่จำเป็นต้องใช้สารตะกั่วอีกต่อไป เพราะเรามีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่ามาก ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุดที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าสีทาอาคารที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะไม่มีสารตะกั่วเจือปน ก็คือการมีกฎหมายควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสีไร้สารตะกั่ว กฎหมายนี้จะต้องห้ามทั้งในเรื่องการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้สีทาอาคารที่มีสารตะกั่วด้วย มีการประเมินว่าสารตะกั่วเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมนุษย์ถึงปีละ 143,000 ราย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญาของเด็กรายใหม่ราวปีละ 600,000 คน โดยร้อยละ 99 ของเด็กที่มีสารตะกั่วสะสมในร่างกายสูงจนเป็นอันตรายคือเด็กในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคพยาธิกินี องค์การอนามัยโลก เผยจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิกินีในปีนี้ลดลงเหลือ 17 ราย แบ่งเป็น ชูแดนใต้ 5 ราย เอธิโอเปีย 2 ราย และซาด 10 ราย ขณะที่มาลีซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่ แต่ปีนี้ไม่พบผู้ป่วย นับเป็นสัญญาณความก้าวหน้าในการกำจัดโรคพยาธิกินี</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ห้องสมุดมนุษย์</p> <p>ที่สิงคโปร์มีการเปิดให้บริการ “ห้องสมุดมนุษย์” โดยให้ผู้ใช้สามารถ “ขอยืม” คนทั่วไปเพื่อมานั่งคุยและศึกษาเรื่องราวจากชีวิตจริงของคนคนนั้น ไม่ต่างจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดเพื่อมาศึกษาหาข้อมูลหรือเรียนรู้เพิ่มเติม ห้องสมุดแห่งนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า คนแต่ละคนล้วนมีเรื่องราวในแบบฉบับเฉพาะตัวที่คนอื่นสามารถเรียนรู้ได้ หากเจ้าตัวยืมดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้ผู้อื่น ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>คุณผู้อ่านเคยทราบไหมคะว่าเส้นผมของคนเราใช้ทำอะไรประโยชน์อะไรได้บ้าง</p> <p>นอกเหนือจากการนำไปทำวิกหรือเอาไปใช้ในการต่อผม?</p> <p>ศ. เอมมา ทาร์โล นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม และผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Entanglement : The Secret Lives of Hair” มีความหลงใหลในเรื่องของเส้นผมเป็นพิเศษ และใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้อยู่ราว 3 ปี จนค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นผมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ศ. เอมมา บอกว่าในแวดวงธุรกิจการทำวิกหรือธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเส้นผมนั้น มีการแบ่งเกรดคุณภาพของเส้นผมไว้หลายประเภทด้วยกัน โดยผู้ชายมักโฆษณาคุณภาพของเส้นผมโดยอ้างถึงแหล่งที่มา เช่น เส้นผมธรรมชาติที่ไม่เคยผ่านกระบวนการทางเคมีจากบราซิลหรือเปรู เส้นผมแท้จากมองโกเลีย เส้นผมคุณภาพดีจากผู้บริจาคในอินเดีย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งที่มาส่วนใหญ่ของเส้นผมที่นำไปใช้ในการทำวิกคือจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกและนำเข้าเส้นผมมนุษย์รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ผู้บริโภคส่วนมากยังไม่วางใจสินค้าจากจีน ผู้ขายจึงต้องหาวิธีทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือมากขึ้น ในการแบ่งเกรดคุณภาพเส้นผม นั้น “เส้นผมบริสุทธิ์” หมายถึงเส้นผมธรรมชาติที่ไม่เคยผ่านกระบวนการทางเคมีใด ๆ ถือว่ามีคุณภาพสูงที่สุด ส่วน “เส้นผมมาตรฐาน” เป็นศัพท์ทางการตลาดที่ใช้สำหรับเส้นผมที่ดึงออกมาจากหัว ถือเป็นเส้นผมที่มีคุณภาพต่ำสุด แต่สำหรับเส้นผมเกรดมาตรฐานที่มาจากจีนนั้นอาจไม่ใช่เส้นผมที่ติดมากับหัวเท่านั้น แต่อาจจะเป็นเส้นผมที่เก็บรวบรวมมาจากพื้นหรือแม้แต่จากตะแกรงในห้องน้ำ สำหรับผู้บริโภคนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากทราบว่าวิกหรือเส้นผมที่นำมาใช้ต่อผมนั้นมีที่มาจากไหน เพราะอาจจะรู้สึกกลัวหากรู้ว่าผมปลอมที่สวมอยู่นั้นมาจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ขายจึงไม่ต้องการเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของเส้นผมมากนัก</p> <p>นอกจากนี้ ศ. เอมมายังพบว่า เส้นผมของคนเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย เช่น นำมาทำเป็นเชือกถัก ตะกร้อครอบปากสัตว์ หรือแม้แต่เป็นวัสดุในการปักภาพ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สูบบุหรี่ทำให้ดีเอ็นเอในเซลล์ปอดกลายเป็นมะเร็งเร็วกว่าร้อยละ 10 ต่อปี</p> <p>คณะนักวิจัยนานาชาติตีพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดลงในวารสาร Science ซึ่งบ่งชี้ว่า ผู้ที่สูบบุหรี่วันละซอง หรือราว 20 มวนต่อวัน จะเกิดการกลายพันธุ์ในสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์ปอดโดยเฉลี่ยถึง 150 ครั้งต่อปี ซึ่งร่องรอยการกลายพันธุ์นี้จะคงอยู่ต่อไปตลอดชีวิต แม้จะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม และจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดในที่สุด คณะนักวิจัยจากสถาบันเวลคัม ทรัสต์ แชนเกอร์ ในสหราชอาณาจักร และห้องทดลองแห่งชาติลอส อลามอส ของสหรัฐฯ ได้วิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของเนื้อร้ายที่พบในผู้ป่วยมะเร็งปอดหลายพันราย พบว่าปริมาณของบุหรี่ที่คนไข้สูบบุหรี่มาตลอดชีวิต มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนร่องรอยการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์ปอด ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่สูบบุหรี่วันละซอง จะมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์อวัยวะต่าง ๆ หลายประเภทเช่น กล้องเสียง ตับ กระเพาะปัสสาวะ แต่จะเกิดการกลายพันธุ์ที่ปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่สัมผัสสารก่อมะเร็งโดยตรงมากที่สุด</p> <p>ศาสตราจารย์ เซอร์ ไมค์ สแตรตตัน ระบุว่า การสูบบุหรี่ได้ไปเร่งให้กระบวนการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอตามธรรมชาติเกิดมากขึ้นและเร็วขึ้น และยังเกิดการกลายพันธุ์มากขึ้นขึ้นเท่าไร ก็ยังเพิ่มโอกาสของการเกิดมะเร็งขึ้นเท่านั้น เนื่องจากมะเร็งก็คือเซลล์ร่างกายปกติที่กลายพันธุ์มาเป็นเนื้อร้ายนั่นเอง เทคนิคการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของเนื้อร้ายนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษามะเร็งชนิดอื่น เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการรักษาได้ ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดในสหราชอาณาจักรราว 35,000 คนต่อปี และคาดการณ์ว่าโรคมะเร็งปอดถึง 9 ใน 10 กรณี สามารถป้องกันได้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>กัมพูชาขอความร่วมมือแพทย์ห้ามรับอัมบুলูในเชิงพาณิชย์</p> <p>สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กัมพูชาเป็นประเทศล่าสุดที่ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมยุติการช่วยเหลือให้มีการตั้งครรภ์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายในเรื่องนี้อาไว้ สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่าให้สัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงกิจการสตรีที่ระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ แต่กัมพูชายังไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องการรับจ้างตั้งครรภ์ โดยขณะนี้กำลังพิจารณาหามาตรการดำเนินการที่ได้ผล ซึ่งอาจเป็นการออกกฎหมายซึ่งให้การคุ้มครองกับทั้งสตรีและเด็ก เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ด้านนายแซม เอเวอร์ริงแฮม ผู้บริหารของบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ Through Surrogacy บอกกับเอเอฟพีว่าการออกประกาศดังกล่าวจะก่อให้เกิดความตระหนักให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตร การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันโดยขาดทั้งข้อมูลและความชัดเจนนั้น ไม่เป็นผลดีกับทั้งผู้รับตั้งครรภ์และเด็ก</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>จีสนช.แก้พรบ.ยาสูบ</p> <p>นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รอง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 และนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา และการกีฬา สนช. เพื่อขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น หลัก ประกอบด้วย 1.ห้ามขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ห้าม ขายบุหรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อยกว่า ยี่สิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหรี่มวน และ 4.เพิ่มมาตรการควบคุมครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ นายพีระศักดิ์ กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อสมาชิก สนช. โดยหลักการจะต้องตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งขอให้มั่นใจว่าการพิจารณาของสนช. จะเปิดโอกาสให้คนนอกที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการร่วมพิจารณา อย่างเต็มที่ อีกทั้งสนช.ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณากฎหมาย</p>	-	-
ประเทศ	<p>ช่วยเหลือชวานา</p> <p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดเพื่อเปิดพื้นที่ของ รพ. ให้ชวานาตัวจริงได้นำข่าวสารเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่รพ. แต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบ อย่างเข้มงวดว่าไม่ได้เป็นการรับข่าวสารมาจากโรงสี เพราะต้องการช่วยเหลือชวานาจริงๆ แต่โครงการนี้ไม่เป็นการบังคับว่าทุก รพ.ต้องทำ ขอให้ดูเรื่องความพร้อมและความเหมาะสม</p> <p>- นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า จะให้โรงพยาบาลใน จ.สระแก้ว ทุกแห่ง รับซื้อข่าวสารโดยตรงจากชวานา เพื่อหุงข้าวบริการผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล</p> <p>- นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนรินทร์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาเปิดพื้นที่ให้ชวานา “ขายข้าวฟรี” ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในเดือน พ.ย.นี้ และแนะนำให้ประชาชนซื้อข่าวสารจากชวานา และผลิตภัณฑ์จากผู้ช่วยจิตเวช เป็นของขวัญปีใหม่</p>	-	-
ประเทศ	<p>อาหารเสริมรักษาตา</p> <p>จากกรณีจักษุแพทย์ออกมาเตือนเรื่องอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ แอบอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยบำรุง-รักษาตา หายได้หลังจากทาน 3 วันขึ้นไป</p> <p>-ล่าสุด ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ตรวจอาหารเสริมอ้างสรรพคุณรักษาโรคตาแล้ว พบเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ส่งหนังสือให้ระงับโฆษณา ประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบ ส่วนครูเพลงชื่อดังที่ร่วมโฆษณา ถ้ามีเอี่ยวจริง ต้องรับโทษด้วย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผ่านโซเชียลที่ไม่มีที่มาที่ไป</p>	-	มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญา ให้ประชาชนรับทราบถึงการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ทำลายอาหารสัตว์</p> <p>นายสัตวแพทย์สรวิศ หนองอติตกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เดือนตุลาคม 2559 กรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานการตรวจสอบกรดซัลฟานูริก ซึ่งเป็นสารกลุ่มเมลามีน มีโทษต่อคนและสัตว์ ผลในอาหารสัตว์ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้ง ที่ขออนุญาตนำเข้าราชอาณาจักร จากประเทศเวียดนาม ตรวจพบ 3 ครั้ง ปริมาณ 60,000 กิโลกรัม จึงได้ทำการอายัดอาหารสัตว์ทั้งหมดและทำลายเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ สารกลุ่มเมลามีนเป็นสารเคมีในอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตพลาสติก กาว ไวท์บอร์ด สีย้อมในหมึก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศจีนมีการลักลอบนำสารเมลามีนผสมในนมผง ทำให้ทารกชาวจีนเสียชีวิต และ ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบไตและระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ ไตวาย เป็นต้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>อภิเณรคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า ได้เชิญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนานโยบายคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งมีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ร่วมผลิตบุคลากรกับ สธ. ทั้งนี้ ถือเป็นบรรยากาศที่ดี อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบการสาธารณสุขไทย แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการประชาชน โดยกระจายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ไปดูแลประชาชนถึงระดับตำบลในลักษณะเครือข่ายบริการ ประชาชนได้รับการดูแลแบบองค์รวมในทุกมิติด้วยทีมหมอครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่ง สธ.ได้วางแผนดำเนินการครอบคลุมทั้งการผลิตบุคลากร โครงสร้างและระบบการทำงาน มั่นใจว่า 10 ปี คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีมดูแลอย่างทั่วถึง ด้าน นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งการทำงานให้สำเร็จขอให้คำนึงถึง 1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2.บรรจุนโยบายนี้ในแผนการเรียนการสอน 3.อาจประกาศใช้มาตรา 44 ออกระเบียบกฎหมาย 4.ใช้บุคลากรที่มีอยู่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ประกาศงดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหาร</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2560 ระบุชัดเจนนอกจากจะขานรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2540 ที่ ห้ามข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยังต้องการให้บึกๆ ใน สธ.เป็นแบบอย่างที่ดี ที่สำคัญห้ามเด็ดขาดทุกหน่วยงานในสังกัดเรียไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้จ่ายเงินสวัสดิการใดๆของส่วนรวม เพื่อจัดหา ของขวัญให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p>	-	มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 แจ่ง จนท.ในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติ
ประเทศ	<p>ทบทวนบทบาททันตภิบาล</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางวัฒนิกา คำเพิ่มพูน ประธานชมรมทันตภิบาล 77 จังหวัด และผู้แทนขอเข้าหารือถึงปัญหาความก้าวหน้าหรือการเลื่อนไหลของพนักงานทันตสาธารณสุขหรือทันตภิบาล ว่า ได้มอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ในการกำหนดสายงานใหม่ให้กับทันตภิบาลหลักสูตร 2 ปี ผู้จบปริญญาตรี สายสาธารณสุข และทันตภิบาลหลักสูตร 4 ปี ให้เป็นนักทันตสาธารณสุข หรือแล้วแต่การกำหนดในอนาคตหรือไม่อย่างไร หากจำเป็นก็ต้องไปขอตำแหน่งกับทาง กพ. รวมทั้งต้องมีการจัดทำแผนการ พัฒนากำลังคนในทุกวิชาชีพ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของทันตภิบาล ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือว่าจริงๆหน้าที่ทำ อะไรได้บ้าง ซึ่งหากจะถอนฟัน ก็ต้องเรียนมาก่อน ไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ได้ แต่จะถึงขั้นแก้กฎหมาย และระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทันตภิบาลนั้น คงยังไม่ถึงขั้นแก้ไข แต่ให้ไปดูก่อนว่า จะเป็นอย่างไร</p>	-	-
ประเทศ	<p>หมอทำคลอดทารกหัวขาด</p> <p>กรณีแพทย์ของรพ.แห่งหนึ่งใน จ.พัทลุง ทาคลอดทารกหัวขาดติดอยู่ในท้อง ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติได้ มีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมและเข้าแจ้งความนั้น ล่าสุด ทางนายธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง พร้อมด้วย ผอ.รพ.พัทลุง แถลงว่า ญาติเจ้าทุกข์เรียกร้องค่าเสียหาย 1 ล้านบาท ซึ่งทางสสจ.พัทลุงในฐานะคนกลางพยายามประสานไกลเกลี่ย ล่าสุด ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เซ็นหนังสือร้องขอคำเยียวยาตามกฎหมายมาตรา 41 คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือ 1-2 แสน บาท ส่วนที่ญาติเรียกร้องเพิ่มจากหมอที่ทำคลอดนั้น ก็มีบ้างแต่ทางญาติร้องขอไม่ให้เปิดเผย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ แพทย์ทำคลอดจนทารกหัวขาดยังไม่สามารถสรุปได้ ต้องตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอบสวน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อาหารเสริมรักษาโรครดตา</p> <p>ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกรณีการขายอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ อ้างว่าช่วยบำรุงสายตา สามารถบรรเทาปัญหาการมองเห็นจากภาวะต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจกหายได้หลังรับประทาน 3 วันขึ้นไป ว่า โรครดตาแต่ละชนิดนั้นมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ไม่สามารถกินวิตามินแล้วบอกว่ารักษาทุกโรคได้ วิตามินหรือ อาหารเสริมที่ใช้ทางตานั้นใช้ได้ในบางกรณี ส่วนใหญ่ที่ขายในปัจจุบันมักมีส่วนประกอบของสารลูทีน และซีแซนทีน เป็น กลุ่มวิตามิน ซึ่งมีการศึกษาที่พิสูจน์ว่าได้ประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุบางประเภทที่ได้รับ การวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ ดังนั้นการ วิตามินต่าง ๆ มาโฆษณาว่ารักษาโรครดตาได้ทุกโรคนั้นไม่เป็นความจริง เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ถ้าไปเชื่อแล้วกินแค่อาหารเสริมเหล่านี้จะทำให้เกิดอันตราย ท า ให้โรครุนแรงขึ้น จนถึงขั้นตาบอดได้ การที่มีเลขอนุญาต อย.จะบอกแค่ว่ามีส่วนประกอบอะไร ไม่เป็นอันตรายต่อตา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษา ดังนั้นขอให้ อย.ช่วย กวดขันเรื่องการโฆษณาเกินจริงที่อาจจะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดด้วย</p>	-	<p>มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญา ให้ประชาชน รับประทานถึงการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย</p>
ประเทศ	<p>แพทย์ชี้ท้องเสียห้ามใช้ยาหยุดถ่ายแนะดื่มน้ำตาลเกลือแร่แทนน้ำ</p> <p>นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เดินทางไปถวาย สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และใช้บริการที่หน่วยแพทย์ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวง และใกล้เคียง 38 แห่ง พบว่าประชาชนเกิดอาการท้องเสียทุกวัน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ของมือ อาหารและน้ำดื่ม เรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเมื่อเกิดท้องเสียแล้วไม่ควรซื้อยาหยุดถ่ายมากิน เนื่องจากยาหยุดถ่ายจะทำให้ลำไส้หยุด บีบตัว และเก็บกักเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุไว้ในลำไส้เวลานานขึ้น ส่งผลให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ช้าลง และเป็นผลเสีย ทำให้ท้องอืด ปวดแน่นท้องมากขึ้น และอาจทำให้อาการรุนแรง ขึ้นได้ การดูแลที่ถูกต้องคือให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊กหรือน้ำข้าว เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร และดื่มน้ำละลายเกลือแร่ (Oral rehydration salts, ORS) เพื่อป้องกันการขาดน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปจากการ ท้องเสีย ซึ่งวิธีการรับประทานเกลือแร่ที่ถูกต้องคือ จิบใน ปริมาณน้อยๆ ไปเรื่อยๆ แต่จิบบ่อยๆ และดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากอาการยังไม่ดีขึ้น และรู้สึกอ่อนเพลียมาก หน้ามืดหรือเวียนเวลาเปลี่ยนท่าทางจากนั่งเป็นยืน ตาลูกป๋ม ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลดลง ปากแห้ง กระจาย น้ำป่อย และมาก ควรไปพบแพทย์</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สพส.บริการตรวจวัดความดันโลหิต ก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สพส.ให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000 แห่ง ตรวจวัด ความดันโลหิตในกลุ่มผู้ ที่มีโรคประจำตัว ก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง</p> <p>นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กรม สนับสนุนบริการสุขภาพให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกว่า 50,000 แห่งทั่ว ประเทศ เปิดบริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้มีโรค ประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน รวมทั้งคนอ้วนและผู้สูงอายุและตรวจคัด กรองความเครียดเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าถวายสักการะ พระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ กทม.</p> <p>หากพบอาการผิดปกติจะให้คำแนะนำ และขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่า สภาพร่างกายจะพร้อม และหากอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือเครียดมาก จะประสานส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ว่า สธ.มีนโยบาย ให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเร่งพัฒนาคุณภาพบริการห้องฉุกเฉิน หรืออีอาร์ รองรับนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์" สามารถให้การ ดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลด ภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวิต ความพิการให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจัดระบบทางด่วน คนไข้ อุบัติเหตุ หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง ซึ่งกรมการแพทย์ได้ออกเกณฑ์การ ประเมิน 10-12 ข้อ เพื่อให้ รพ.ทั่วประเทศประเมินและ ปรับปรุงตนเอง</p>	-	-
ประเทศ	<p>คดีเน็ตไอดอล</p> <p>รองสว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง เปิดเผยความคืบหน้าคดีน้องส้ม (นามสมมติ) เน็ต ไอดอลชื่อดัง ขับ รถเก๋งหรูปีเอ็มดับเบิลยู ฉวยชนรถเก๋งและแท็กซี่รวม 9 คันบนถนน รัชดาฯ ว่า ตำรวจได้ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขอผล ตรวจเลือดว่า มีสารเสพติดและ แอลกอฮอล์หรือไม่ แต่ระหว่างนี้ทราบว่าครอบครัวได้นำตัว น.ส. โสมิ์เดินทางไป รักษา ต่อที่รพ.ราชบุรี แผนกจิตเวช เนื่องจากมีอาการทางจิต จึงส่งเรื่องไปที่ รพ. ราชบุรี เพื่อขอผลตรวจเลือดว่ามีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องเดินทางไป ที่รพ.ราชบุรี เพื่อสอบปากคำต่อไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โภชนาการเด็ก</p> <p>นพ.ณัฐพร วงศ์สุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าเพื่อพัฒนา เด็กไทยแก้มใส สู้ความยั่งยืน ว่า กรมอนามัยร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม โภชนาการแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 422 แห่ง ทั้งนี้ได้ ตั้งเป้า ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สูงสมส่วน แข็งแรง และฉลาด มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพ ทางกายที่ดี โดยผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ผู้หญิงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร ภาวะทุพโภชนาการใน ภาพรวมของประเทศลดลง นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 7 และภาวะ เตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 รวมทั้ง ปัญหาฟันผุในนักเรียนลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ ฉลาดทางสุขภาพะ มีพื้นฐานในการคิด เรียนรู้ เกิดทักษะในการดำรงชีวิต และมีจิต สาธารณะ</p>	-	-
ประเทศ	<p>แมงลักแคปซูล"ไม่ปลอดภัย อย.เผยพบผสมไซบูทรามินอันตรายถึงตาย</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคขอให้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mangluk Power Slim เป็นแคปซูลสีชมพู-ขาว หลังรับประทานแล้วมีอาการใจสั่น มือสั่น ปากแห้ง คอแห้ง อย.ได้ดำเนินการ ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฉลากระบุเลขที่ อย. 89-1-04151-1-0080 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท THE RICH POWER NETWORK จังหวัด สมุทรสาคร รุ่นผลิต RI88-89/01 วันที่ผลิต 01/01/16 วันหมดอายุ 01/01/18 เมื่อตรวจสอบเลขสารบบอาหารและข้อมูลการได้รับอนุญาตของบริษัทดังกล่าว พบว่า ไม่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าแต่อย่างใด อย. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก ท้องตลาดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจพบไซบูทรามิน นอกจากนี้ เมื่อ ตรวจสอบข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุบนฉลากจากเว็บไซต์กรม พัฒนาธุรกิจการค้า ไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อ ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์โดยค้นหาชื่อทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพบจำนวนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกว่า 6 พันรายการ มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ เช่น "ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาล ลดความอยากอาหาร DETOX ลำไส้ ไร้ผลข้างเคียง" "ช่วยเสริมระบบการย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วย ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สามารถลดการสะสมของไขมันในเส้นเลือดช่วย ควบคุมความหิว ลดการดูดของไขมันที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายและขจัดสารพิษต่างๆ"</p>	-	มอบหมายทีม สื่อสารความ เสี่ยง จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญา ให้ประชาชน รับทราบถึงการ เลือกรับประทาน ที่ปลอดภัย









ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โสมกับการตั้งครรภ์</p> <p>รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับโสม ว่า สตรีตั้งครรภ์ชาวเอเชีย มักใช้โสมในการบำรุงครรภ์ ทั้งนี้มีนักวิจัยศึกษา พบว่าเกิดความ ผิดปกติขึ้นในลูกของหนูทดลองที่ได้รับโสม จะมีอาการตัวเตี้ย เซลล์กล้ามเนื้อลดลง พัฒนาการของหัวใจ กล้ามเนื้อ และขาดอ้อยลง แต่การศึกษาเชิงระบบในปี 2551 ไม่พบความสัมพันธ์ของโสมกับการเกิดความผิดปกติของทารกใน ครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากจะใช้โสมในการบำรุงครรภ์ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงก่อนการตั้งครรภ์ ตลอดจนในระยะให้นมบุตรด้วย</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>เตรียม'ฉีดวัคซีน'ป้องกันสุนัขบ้าจังหวัดมุกดาหาร</p> <p>จากกรณีมีการระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้าใน จ.มุกดาหาร และพบแม่วัวเสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัด และส่งชิ้นส่วนจากสมองไปตรวจที่ศูนย์ชันสูตรโรคของ จ. ขอนแก่น พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า ล่าสุด นายสัตวแพทย์ (นสพ.) พรพิทักษ์ พันหล้า ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.มุกดาหารมีการตรวจพบเชื้อสุนัขบ้าในสัตว์เฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 3 ตัว ซึ่งเป็นข้อมูลจากทางกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการตรวจพบเชื่อก่อนหน้านี้ จึงถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยง และมีการเข้าไปตรวจสอบแบบเชิงรุก จึงพบเป็นจำนวนมากค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ในกรณีที่แม่วัวถูกสุนัขกัดเสียชีวิต ทางปศุสัตว์ได้ส่งชิ้นส่วนสมองเพื่อตรวจสอบและพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า นั้น โดยปกติชิ้นส่วนต่อไปจะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องขอกังวลว่าผู้ที่สัมผัสกับวัวจะสามารถติดเชื้อได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกันกับการติดเชื้อจากสุนัขหรือแมว คือ 1.กว่าร้อยละ 90 ที่ติดเชื้อจะมาจากการถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน เชื้อไวรัสจะติดต่อน้ำลายลูกกลามไปทางกระแสเลือด เพราะฉะนั้นในกรณีของแม่วัวก็เช่นเดียวกัน 2.การที่วัยรุ่นในพื้นที่ จ.มุกดาหารชูดซากของสุนัขที่ตายจากพิษสุนัขบ้ามารับประทาน ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นก็สามารถติดต่อได้จากการรับประทาน ซึ่งก็อยากให้ผู้ที่นิยมซื้อเนื้อวัวมารับประทานสังเกตดีๆ และปรุงอาหารให้สุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เพราะโรงฆ่าสัตว์อาจจะนำสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วมาชำแหละขายก็ได้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ชาวบ้าน จ.ลำปางอาหารเป็นพิษ</p> <p>ที่ จ.ลำปาง แม่ครัวหีบโซดาไฟคิดว่า เป็นเกลือปรุงอาหารในงานศพ ส่งผลให้ชาวบ้าน 20 ราย เกิด อาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ก่อนถูกห้ามส่งศพ.วังเหลื่อ จ.ลำปาง ด้านนายเกรียงศักดิ์ แสงยุพนธ์ นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าตรวจที่ห้องฉุกเฉินของทางรพ. พบว่า มีชาวบ้าน 3 ราย ที่อาการสาหัส ทางแพทย์กำลังประเมินอาการว่าจะส่งไปรักษาที่รพ. ลำปางเพื่อทำการผ่าตัดรักษาหรือไม่</p>	-	-
จังหวัด	<p>จังหวัดพิจิตรจัดทีมสุขภาพจิตสัญจรดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p>  <p>จังหวัดพิจิตรจัดทีมสุขภาพจิตสัญจรดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> 	-	-
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และลงนามข้อตกลงตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 60</p>  <p>สสจ.พิจิตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และลงนามข้อตกลงตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 60</p> 	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ผูกคอตายที่พิจิตร</p> <p>กำลังร้อนสุดขีด ก็เกิดข่าวว่าชาวนาที่บางมูลนากพิจิตร ตำบลวังสำโรง ชื่อนายศุภกิจ ปั้นแปง อายุแค่ 43 ใช้เชือกผูกคอตายกับกิ่งฉำฉากลางทุ่งนา เมื่อเช้า 4 พ.ย.2559 นางอุบล เมียผู้ตายบอกชาวบ้านว่า สามีบ่น ข้าวเปลือกราคาตกต่ำมากจะมีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์หรือกู้มาจำนวนมาก ท่านโฆษกไก่อู พล.ท.สรรเสริญ ท่านก็ไว้มาก ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมที่สุด แฉลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ว่าพิจิตร กับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแล้ว ผู้ตายมีอาชีพช่างแอร์ มีหนี้มาก ไม่ได้เกี่ยวกับชาวนาเลย ซึ่งทางผู้ว่าฯ กำลังจะชี้แจงข่าวแกสื่อ เกือบ 5 โมงเย็นท่านผู้ว่าฯ "วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี" ไปรดน้ำศพที่วัดวังสำโรง และบอกนักข่าวว่า "สาเหตุมาจากความเครียดเรื่องหนี้สินหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการทำนา และเรื่องทำอาชีพเป็นช่างแอร์ ผู้ตายคงไม่รู้ว่ารัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยเหลือแล้วเลยคิดสั้นฆ่าตัวตาย" ผมอ่านข่าวแล้วเศร้ามาก แล้วก็คิด เออหนอตัวเราแก่แล้วก็ยังติดอยู่ตรงที่เป็นนักข่าวในยุคอินเทอร์เน็ต อะไรมันก็ไว้มากไปหมด ผมจึงถามตัวเองว่าผมเชื่อใคร ผมเชื่อนักข่าวท้องถิ่นครับ เพราะผมก็เป็นนักข่าว รู้วิธีการทำงานของนักข่าวเป็นอย่างดี เมียคนตายคือคนที่นักข่าวจะต้องเชื่อมากที่สุด เมื่อเมียคนตายบอกเครียดราคาข้าวตกต่ำผมก็ต้องเชื่อ และผู้ว่าฯ ก็บอกมีทั้งหนี้นาและหนี้แอร์ สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำขณะนี้เรื่องใหญ่โตมากนะครับ ใครก็เอาฝ่ามือปิดฟ้าไม่ได้ และผมก็เข้าใจท่านโฆษกสรรเสริญครับ เมื่อท่านเป็นโฆษกของรัฐบาลก็ต้องแฉลงข่าวตามหน้าที่ของท่าน</p>	-	<p>มอบทีม MCATT</p> <p>คบสอ.บางมูลนาก ลงประเมินระดับความเครียดของญาติที่ใกล้ชิด</p> <p>ผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีนี้เข้าสู่ภาวะเครียด</p>

จอบ ทราช

ขอทบ ดงหัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

7 พ.ย. 2559

